

Số: 154 /BC-UBND

Kiên Giang, ngày 03 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước và sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX**

**I. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TRƯỚC KỶ
HỌP THỨ 11**

Căn cứ Báo cáo số 244/BC-HĐND ngày 09/11/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 363/BC-UBND ngày 04/12/2018 về phương hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 11. Trong đó, đã xem xét giải quyết 55 nội dung; 04 nội dung không giải quyết theo kiến nghị.

II. CÁC KIẾN NGHỊ SAU KỶ HỌP THỨ 11

Căn cứ Báo cáo số 29/BC-HĐND ngày 14/02/2019 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 11, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế:

- *Cử tri thành phố Hà Tiên kiến nghị tuyến Quốc lộ 80 (đoạn đi qua nội ô thành phố Hà Tiên) quá hẹp không đáp ứng lưu lượng xe ra vào thành phố và thường xảy ra tai nạn giao thông, đề nghị ngành chức năng tỉnh sớm có ý kiến với Trung ương mở rộng Quốc lộ 80 đoạn này; khảo sát lắp đặt biển hiệu, biển báo, tín hiệu đèn giao thông tại các ngã ba, ngã tư để người dân tham gia giao thông được an toàn; kiến nghị Dự án cầu Đông Hồ chậm triển khai thực hiện, đề nghị tỉnh cho biết thời gian nào triển khai thi công dự án trên.*

Dự án đường Hành lang ven biển Phía Nam giai đoạn 1, đoạn từ cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên về thành phố Hà Tiên khoảng 5 km đã được đầu tư, nâng cấp, mở rộng đạt quy mô tiêu chuẩn đường cấp III, mặt đường cấp cao bằng bê tông nhựa, lưu thông tốt. Tại buổi làm việc với thành phố Hà Tiên vào tháng 5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải thường xuyên duy tu, sửa chữa mặt đường đảm bảo lưu thông.

Đoạn từ Thành phố Hà Tiên về thành phố Rạch Giá (kể cả cầu Đông Hồ) thuộc dự án đường Hành lang ven biển Phía Nam giai đoạn 2, Bộ Giao thông vận tải

đã nghiên cứu, lập dự án nhiều năm qua, tuy nhiên do chưa có kinh phí nên chưa triển khai được giai đoạn này. Tỉnh sẽ tiếp tục phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để triển khai lại dự án.

Hệ thống báo hiệu, đèn tín hiệu trên tuyến quốc lộ 80 qua địa bàn thành phố Hà Tiên đã được bổ sung, thay thế phù hợp với quy chuẩn.

- Cử tri huyện Vĩnh Thuận kiến nghị UBND tỉnh đầu tư kinh phí lấp kênh chiến lược phía sau UBND thị trấn Vĩnh Thuận (từ Quốc lộ 63 đến Nghĩa trang Liệt sỹ huyện thuộc khu phố Vĩnh Phước 2) hoặc cho xây mới cống thoát nước ngang Quốc lộ 63; khảo sát sửa chữa nâng cấp cống kênh 3 Hăng áp Đập Đá 1, cống Trệt Yếu áp Vĩnh Tây 1, cống Thân Đồi khu phố Vĩnh Đông 2, cống tổ 12 ấp Bình Minh trên tuyến Quốc lộ 63, hiện nay các kênh này dòng chảy không lưu thông được gây ngập úng, mùi hôi, thối ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân. Đề nghị khảo sát đầu tư xây dựng cầu ngang kênh Sáng Ruộng Sạ 2 thuộc tổ 5 (xã Phong Đông) qua xã Vĩnh Phong để tạo thuận lợi cho người dân và học sinh đi lại.

Việc đầu tư lấp kênh chiến lược phía sau UBND thị trấn Vĩnh Thuận và đầu tư xây dựng cầu ngang kênh sáng Ruộng Sạ 2 thuộc tổ 5 (xã Phong Đông) qua xã Vĩnh Phong, thuộc thẩm quyền của UBND huyện Vĩnh Thuận. Tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Vĩnh Thuận xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri.

Các dãy cống: Cống tổ 12 ấp Bình Minh tại Km 49+454, cống Thân Đồi khu phố Vĩnh Đông 2 tại Km 63+463, cống Trệt Yếu áp Vĩnh Tây 1 tại Km 64+740, cống kênh 3 Hăng áp Đập Đá 1 tại Km 69+954, Quốc lộ 63; hiện trạng các cống này là các cống tròn có đường kính từ 800-1000 mm, vị trí cống đặt ngay kênh thủy lợi, phía thượng lưu và hạ lưu cống đã bị rác bồi lấp, thoát nước kém vào mùa mưa. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý tiến hành khơi thông dòng chảy trước và sau cống trước mùa mưa, nhằm đảm bảo thoát nước tốt, tránh ngập úng.

- Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị tuyến đường hành lang ven biển tại nút giao cầu Cái Sắn, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành do Cục Quản lý đường bộ chưa bàn giao mốc giới giải tỏa cho địa phương quản lý, mặc dù địa phương đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện, hiện nay có trên 14 hộ dân bao chiếm, xây dựng, mua bán hàng hóa tại nơi này gây mất an ninh, trật tự không xử lý được.

Nút giao cầu Cái Sắn thuộc dự án đường Hành lang ven biển Phía Nam, trước đây do thiếu kinh phí nên mới đầu tư được một nhánh, nhánh còn lại đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chưa thực hiện được, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức cắm mốc, làm hàng rào để bảo vệ mặt bằng. Trong thời gian qua, tỉnh đã nhiều lần đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đầu tư hoàn thiện nhánh còn lại của nút giao, tuy nhiên do chưa có kinh phí thực hiện. Đối với việc các hộ dân bao chiếm, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức kiểm tra, xử lý để quản lý tốt trong thời gian tới.

- *Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị diện tích mặt bằng của Hạt Quản lý đường bộ (Hạt 5) quản lý thuộc địa bàn xã Mong Thọ, huyện Châu Thành, hiện nay Hạt 5 đã giải thể và có một hộ dân vào bao chiếm sử dụng đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý.*

Hiện nay, Hạt Quản lý đường bộ 5 trên tuyến quốc lộ 80 đã giải thể. Tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử lý đối với các hộ dân bao chiếm theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo UBND tỉnh về phương án xử lý mặt bằng của đơn vị.

- *Cử tri thành phố Rạch Giá kiến nghị đội thi công tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc phường Vĩnh Lợi, thi công công trình đào đường đặt ống nước sạch nhưng khi công trình hoàn thành không san lấp trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu gây khó khăn cho người tham gia giao thông, đề nghị ngành chức năng tỉnh sớm khắc phục.*

Trên tuyến đường Cách mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá có tuyến ống truyền tải D300 do Công ty Cổ phần Tư vấn cấp nước Đông Nam Á – Mê Kông Rạch Giá làm chủ đầu tư. Hiện nay, Công ty đã san lấp mặt bằng như hiện trạng ban đầu tại tuyến đường này.

- *Cử tri thành phố Rạch Giá kiến nghị đường Ngô Quyền dài khoảng 2 km thuộc Khu phố 2 và Khu phố 3 phường An Hòa đã xuống cấp, kiến nghị tỉnh sớm thi công nâng cấp, mở rộng để nhân dân thuận tiện đi lại.*

Dự án mở rộng, nâng cấp đường Ngô Quyền, thành phố Rạch Giá đã được tỉnh bổ sung vào danh mục đầu tư công trong giai đoạn 2019-2020.

- *Cử tri huyện Giồng Riềng kiến nghị khảo sát đầu tư nguồn nước sạch cho vùng có đông đồng bào dân tộc tại xã Bàn Tân Định, hiện chưa có nước sạch sinh hoạt; đồng thời mở rộng cấp nước sạch đến tất cả các khu phố của thị trấn Giồng Riềng.*

Năm 2017, Trung tâm Nước Sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã đầu tư xây dựng hoàn thành công trình Trạm cấp nước xã Bàn Tân Định công suất 20 m³/h được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương thuộc Chương trình 134 hỗ trợ phục vụ cho 291 hộ dân hiện hữu của xã Bàn Tân Định và 499 hộ dân thuộc xã Bàn Thạch. Tuy nhiên, do nguồn vốn có hạn nên hiện nay còn khu vực từ cầu kinh nước mặn đến Tràm Chẹp khoảng 1,2 km và một số khu vực khác chưa có tuyến ống phục vụ. Tỉnh ghi nhận và sẽ chỉ đạo các sở, ngành xem xét đầu tư bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Các khu phố trong thị trấn Giồng Riềng đã có đường ống cấp nước sạch, còn 02 khu phố Quang Mẫn và khu phố Hồng Hạnh chưa có đường ống cấp nước. Hiện tại, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang đang kết hợp với UBND thị trấn Giồng Riềng tiến hành khảo sát, thiết kế và triển khai thi công vào quý III/2019.

- Cử tri huyện Giồng Riềng đề nghị ngành viễn thông khảo sát kéo cáp quang tuyến sông Cái Bé (từ cầu treo đến kênh Chệt 5 thuộc khu phố Hồng Hạnh) hiện nay nhu cầu sử dụng của người dân nơi đây rất cao.

Qua khảo sát, hiện trạng tuyến đường từ cầu treo đến kênh Chệt 5 cho khoảng 1,4 km với 45 hộ dân chưa có cáp quang. Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo doanh nghiệp viễn thông triển khai thi công tuyến cáp quang này và đã hoàn thành trong tháng 4/2019 để phục vụ nhu cầu của người dân.

- Cử tri huyện Giồng Riềng ngành Điện lực di dời cột điện tại nhà ông Trương Văn Đức, Tổ 2, khu phố 4 và dời cột điện ở trụ sở khu phố 6, thị trấn Giồng Riềng, 02 cột điện này gần nhà gây nguy hiểm cho gia đình và đi lại của người dân; cấm trụ và kéo điện cho đoạn Kênh 6 thuộc khu phố 7, thị trấn Giồng Riềng (dài khoảng 250 mét) hiện chưa có trụ điện nên không kéo điện được cho người dân sử dụng; xem xét giá điện bơm tạt hiện quá cao.

Trụ điện trước nhà Trương Văn Đức là trụ hạ thế thuộc nhánh hạ thế độc lập trạm Giồng Riềng 2. Trụ điện ở trụ sở khu phố 6, thị trấn Giồng Riềng là trụ trung thế thuộc nhánh rẽ Bông Súng, tuyến 471GR, Công ty Điện lực Kiên Giang đã khảo sát, lập phương án chi tiết thực hiện di dời theo yêu cầu của cử tri. Dự kiến sẽ thực hiện di dời trong quý II/2019.

Tại khu vực kênh 6 thuộc khu phố 7 nằm trong vùng lồm, dân cư 2 bên bờ kênh khoảng 20 hộ chưa được đầu tư lưới điện. Hiện tại, Công ty Điện lực Kiên Giang đã lập kế hoạch vốn để thực hiện kéo điện cho khu vực này. Thời gian dự kiến cuối năm 2019.

Đối với giá điện bơm tạt được thực hiện theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương quy định về giá điện (trên cơ sở quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014). Tỉnh sẽ có kiến nghị với Bộ Công Thương để xem xét giải quyết.

- Hiệp hội nước đá tại huyện Châu Thành tiếp tục đề nghị tỉnh xem xét lại việc thu phí tài nguyên nước đối với các hãng nước đá là quá cao (thu giá 9.000 đồng/m³) cao hơn cả nước máy bán cho dân sinh hoạt.

Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND quy định giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá là 90.000 đồng/m³, là phù hợp theo quy định Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính đối với nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá, quy định giá tối thiểu là 40.000 đồng/m³, giá tối đa là 100.000 đồng/m³ và mức giá này là căn cứ để tính thuế tài nguyên. Sau khi Hiệp hội nước đá huyện Châu Thành đề nghị xem xét lại do giá tính thuế quá cao, Sở Tài chính đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức điều tra, khảo sát lại và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định bảng giá tính thuế

tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2019 trong đó giá tính thuế tài nguyên là nước thiên nhiên dùng trong sản xuất nước đá để phục vụ cho sản xuất được điều chỉnh là 40.000 đồng/m³.

- *Cử tri xã Mong Thọ B và xã Mong Thọ, huyện Châu Thành đề nghị được cung cấp nguồn nước sạch cho người dân sống dọc hai bên tuyến Quốc lộ 80 để đảm bảo sức khỏe, nước sạch và vệ sinh môi trường; xem xét đầu tư hệ thống nước sạch ở tuyến đường Quốc lộ 63 đoạn từ thị trấn Minh Lương về xã Bình An.*

Tuyến dọc hai bên Quốc lộ 80 xã Mong Thọ B và xã Mong Thọ; tuyến Quốc lộ 63 đoạn từ thị trấn Minh Lương về xã Bình An, huyện Châu Thành, hiện tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang đang lập hồ sơ thiết kế, tuy nhiên do giá trị đầu tư lớn hơn 01 tỷ đồng do đó phải tổ chức đấu thầu theo quy định. Dự kiến trong quý III/2019 sẽ triển khai thi công.

- *Cử tri huyện Châu Thành đề nghị ngành chức năng tỉnh xem xét sửa chữa, nâng cấp trạm cấp nước áp Xà Xiêm, xã Bình An để nâng công suất phục vụ nước sạch cho nhân dân sử dụng.*

Trạm cấp nước áp Xà Xiêm, huyện Châu Thành được xây dựng từ năm 2008 từ nguồn vốn thuộc chương trình 134 với công suất 15 m³/h đang phục vụ 284 hộ dân, hiện nay đã xuống cấp, thiếu nguồn vốn để đầu tư nâng cấp. Tỉnh ghi nhận kiến phản ánh của cử tri và sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét đầu tư bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- *Cử tri huyện Vĩnh Thuận kiến nghị ngành giao thông xem xét lắp đặt đèn báo tín hiệu giao thông (đèn vàng) tại ngã ba dốc cầu huyện, lộ Định Cư khu phố Vĩnh Phước 2 và gắn bảng vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, hiện khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông.*

Tỉnh đã chỉ đạo Sở phối hợp với các ngành chức năng, địa phương tổ chức khảo sát, lắp đặt đúng quy định, hoàn thành trong quý III/2019.

- *Cử tri huyện Tân Hiệp kiến nghị Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang tạo điều kiện hỗ trợ 100% kinh phí đi đường ống và gắn đồng hồ nước cho hộ dân phía mé sông xáng Cái Sắn thuộc ấp Đông Thọ, xã Thạnh Trị (Quốc lộ 80), phía trên Quốc lộ 80 Công ty đã hỗ trợ 100%, còn phía mé sông Công ty chỉ hỗ trợ đồng hồ nước, kinh phí đi đường ống nước Công ty không hỗ trợ.*

Tuyến ống mé sông xáng Cái sắn thuộc ấp Đông Thọ, xã Thạnh Trị, Công ty đang lập thiết kế dự toán và triển khai vào quý III/2019.

- *Cử tri huyện Giồng Riềng kiến nghị đề nghị Ngân hàng chính sách Chi nhánh tỉnh nâng mức vốn vay cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo nhằm đảm bảo điều kiện trong chăn nuôi và sản xuất.*

Thực hiện theo quy định của Chính phủ, kể từ ngày 01/3/2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải đảm bảo tiền vay; nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng đối với hộ nghèo. Mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể đối với từng hộ vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của hộ vay. Vì vậy, khách hàng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đang sử dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện trả lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận, nếu có nhu cầu vay thêm vốn để thực hiện phương sản xuất, kinh doanh khả thi có thể liên hệ với Ngân hàng Chính sách Xã hội để được xem xét hướng dẫn.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Cử tri huyện Tân Hiệp kiến nghị ngành Bảo hiểm xã hội sớm chấn chỉnh lại quy trình cấp thẻ bảo hiểm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đã có thẻ bảo hiểm y tế hết hạn sử dụng; việc cấp chậm, cấp trễ đến nay các đối tượng này không được hưởng chế độ khám bảo hiểm y tế khi khám bệnh và nằm viện.

Qua phản ánh của cử tri, Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã tổ chức rà soát quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 03 đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo trợ xã hội tại địa bàn huyện Tân Hiệp năm 2019. Sau khi có kết quả rà soát, BHXH tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo huyện Tân Hiệp để làm việc kiến nghị của cử tri. Qua đó đã thống nhất, năm 2019 UBND các xã, thị trấn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội huyện Tân Hiệp đã phối hợp gia hạn giá trị thẻ bảo hiểm y tế kịp thời để các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo trợ xã hội có thể khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01/01/2019.

Qua xác minh trường hợp cử tri Nguyễn Thị Phường, cư ngụ tại ấp Bình Thành, xã Tân Thành kiến nghị, thẻ bảo hiểm y tế đã được gia hạn giá trị từ ngày 15/11/2018. Việc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh cho bà Phường xuất viện liên quan đến thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, không phải do việc cấp chậm thẻ bảo hiểm y tế.

- Cử tri huyện Giồng Riềng kiến nghị Sở Y tế có giải pháp để các trạm y tế tuyến xã khám và cấp thuốc điều trị cho người được hưởng bảo hiểm y tế đủ dùng trong 7 ngày (hiện nay cấp 5 ngày thuốc) phòng khi không có thuốc cho người bệnh sử dụng trong ngày thứ bảy, chủ nhật.

Theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, việc kê đơn điều trị ngoại trú cho người bệnh được thực hiện tùy theo tình trạng bệnh. Do đó, các y bác sĩ kê đơn căn cứ vào tình trạng bệnh mà kê đơn 3 ngày, 5 ngày hay nhiều ngày hơn. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Y tế đã chỉ đạo các trạm y tế cần nhắc các trường hợp cần yêu cầu bệnh nhân trở lại tái khám thì phải đảm



bảo đủ thuốc để sử dụng liên tục đến ngày hẹn tái khám (không để gián đoạn vào ngày thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ, ngày nghỉ).

- Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị tỉnh khi phân bổ vốn đào tạo - dạy nghề nông thôn cho địa phương nên phân bổ ngày từ đầu năm để địa phương chủ động triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, thời gian qua tỉnh cấp vốn về tới huyện vào tháng 7, tháng 8 nên địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác này.

Tỉnh ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri và đã chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chấn chỉnh việc phân bổ kinh phí trong thời gian tới.

- Cử tri huyện Tân Hiệp đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh sớm khởi động chương trình VnSAT nông nghiệp hợp tác xã thanh niên ấp Phú Hòa.

Tháng 4/2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã tổ chức khởi động dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) giai đoạn 2015-2020. Trong đó tỉnh Kiên Giang tham gia hợp phần B (hỗ trợ sản xuất lúa bền vững) và hợp phần D (quản lý dự án). Tổng kinh phí thực hiện dự án là 14,597 triệu USD (315,5 tỷ đồng)¹. Địa bàn thực hiện dự án gồm các huyện: Giồng Riềng, Tân Hiệp, Châu Thành; Hòn Đất và Giang Thành, bao gồm 46 hợp tác xã và 235 tổ hợp tác với 14.446 hộ tham gia, tổng diện tích canh tác 29.560 ha.

Riêng đối với Hợp tác xã thanh niên Phú Hòa, ngày 26/11/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo tuyên truyền giảm giống gieo sạ tổ chức 03 mô hình trình diễn giảm giống gieo sạ. Ngày 25/02/2019, đã tổ chức hội thảo để sơ kết mô hình giảm giống tại Hợp tác xã thanh niên Phú Hòa. Ngày 07/3/2019, Sở đã tổ chức họp dân trong dự án để thống nhất các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng cho hợp tác xã gồm: Đường kênh 3 Vàng; đường kênh ngang 3 Vàng 500m; cống kênh Út Oanh (xáng Tân Hội); cống kênh Út Oanh (Lung lớn). Tổng kinh phí 7,74 tỷ đồng. Dự án đang chờ Ngân hàng Thế giới giải ngân, sau khi có vốn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ khởi công để thực hiện các công trình nêu trên theo thời gian và tiến độ của dự án.

- Cử tri huyện Tân Hiệp đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét trao đổi với ngành Bưu điện để có giải pháp giúp đỡ cho các đối tượng hưởng bảo trợ xã hội; trước đây cán bộ lao động, thương binh và xã hội hàng tháng xuống ấp chi trả trợ cấp cho từng đối tượng, hiện nay hàng tháng các đối tượng phải đến bưu điện xã nhận, trong đó có những người đi lại không được, người già neo đơn, không được ký nhận thay, gây bức xúc trong nhân dân.

Qua phản ánh của cử tri, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiến hành kiểm tra, qua đó xác nhận hiện tại Bưu điện huyện và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Hiệp đang thực hiện Hợp đồng số 01/HĐ-PLĐTBXH

¹ Trong đó: Vốn ODA hỗ trợ 9,406 triệu USD, vốn đối ứng của tỉnh là 1,722 triệu USD và vốn người dân tham gia dự án đóng góp là 3,451 triệu USD.

ngày 03/01/2017 về việc chi trả chế độ chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Tân Hiệp. Theo đó Bưu điện huyện Tân Hiệp đã thực hiện chi trả đúng với nội dung hợp đồng là chi trả tận áp (có lịch chi trả cụ thể), ngoài ra Bưu điện huyện còn thực hiện chi trả tận nhà đối với các trường hợp già yếu neo đơn, người lớn tuổi không có người thân nhận thay. Như vậy hiện nay việc chi trả tiền trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội do ngành Bưu điện thực hiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Đề nghị cử tri phản ánh từng trường hợp cụ thể không đúng quy định để được giải quyết.

3. Quản lý nhà nước và an ninh trật tự

- Cử tri huyện Giồng Riềng, Tân Hiệp đề nghị tỉnh kiến nghị với Trung ương nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa từ 50 triệu lên 70 triệu đồng. Tăng mức vay vốn cất nhà theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg từ 25 triệu đồng lên 35 triệu đồng.

Phản ánh của cử tri là phù hợp, tỉnh sẽ phản ánh đến Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

- Cử tri thành phố Rạch Giá kiến nghị việc tinh gọn biên chế đã triển khai thực hiện, nhưng đến nay chưa chi trả phụ cấp cho cán bộ nghỉ việc và giải quyết bảo hiểm xã hội, đề nghị ngành chức năng tỉnh xem xét giải quyết kịp thời.

Trong năm 2018, Sở Nội vụ đã trình cơ quan thẩm quyền giải quyết 01 trường hợp nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đến nay các chế độ chính sách đã thực hiện xong. Trường hợp nào chưa thực hiện đúng quy định, đề nghị cử tri phản ánh cụ thể để các ngành chức năng có cơ sở kiểm tra, xử lý.

- Cử tri thành phố Rạch Giá kiến nghị việc chủ nhà trọ, nhà cho thuê tính giá nước chia hơi hiện nay quá cao đối với hộ thuê (15.000 đồng/m³ nước), đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành quy định mức thu tiền nước hoặc tiền điện đối với hộ ở trọ, ở thuê để đảm bảo cuộc sống.

Giá bán lẻ điện sinh hoạt do Bộ Công Thương quy định². Đối với giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan và Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang tham mưu sửa đổi quy định giá tiêu thụ nước sạch cho phù hợp với từng đối tượng.

² Giá bán lẻ điện sinh hoạt áp dụng bên mua điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt của người thuê nhà để ở được thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương. Mức giá điện bán lẻ và định mức tiêu thụ điện bán lẻ áp dụng bên mua điện sử dụng vào mục đích sinh hoạt của người thuê nhà để ở thực hiện theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ Công Thương quy định về giá điện.

- Cử tri huyện Vĩnh Thuận tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh sớm hỗ trợ cho nông dân có diện tích lúa bị thiệt hại do hạn mặn đối với những hộ kê khai bổ sung đợt 2 vụ mùa 2015-2016.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công văn số 1859/VPCP-KTTH ngày 07/3/2019), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố rà soát công bố xác định thiệt hại bổ sung năm 2015, đồng thời tham mưu sử dụng nguồn ngân sách tỉnh để chi hỗ trợ cho người sản xuất cây trồng bị thiệt hại. Hiện nay, UBND tỉnh đang trình xin ý kiến Tỉnh ủy về phương án hỗ trợ, dự kiến sẽ thực hiện chi hỗ trợ cho người dân trong tháng 7/2019.

- Cử tri huyện Giồng Riềng kiến nghị ngành Công an tăng mức xử phạt đối với các đối tượng sử dụng các chất ma túy và tội trộm cắp vặt để đủ tính răn đe và giảm bớt tệ nạn ở địa phương.

Hiện nay, lực lượng Công an xử lý các hành vi vi phạm hành chính như nêu trên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. Theo quy định của pháp luật, Chính phủ mới có thẩm quyền quy định khung tiền phạt và mức tiền phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính cụ thể. Tỉnh tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri và đã chỉ đạo Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định trên cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

- Cử tri huyện Châu Thành, Rạch Giá kiến nghị nhà nước thực hiện việc chi trả tiền tại Trung tâm cai nghiện cho những đối tượng khi bị bắt đưa đi cai nghiện ma túy và những đối tượng được gia đình, địa phương yêu cầu đưa đi cai nghiện ma túy là như nhau, vì hai đối tượng này điều kiện ma túy là giống nhau; đối tượng được đưa đi lại phải đóng tiền, nếu hết tiền thì trả về địa phương còn đối tượng bị bắt đưa đi thì được nhà nước lo toàn bộ chi phí cai nghiện; đây là vấn đề mâu thuẫn và bất hợp lý và địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản lý, giáo dục phòng, chống tội phạm về ma túy.

Đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện được nhà nước chi toàn bộ kinh phí trong thời gian chấp hành. Riêng người cai nghiện ma túy tự nguyện thì không có quy định miễn toàn bộ các khoản chi phí cho người tự nguyện cai nghiện, mà Chính phủ giao cho UBND cấp tỉnh tùy theo khả năng ngân sách của địa phương mà quy định mức đóng góp, trong đó có quy định các đối tượng cai nghiện thuộc gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người không có nơi cư trú ổn định được miễn một phần các mức đóng góp trong thời gian tự nguyện chữa trị, cai nghiện. Việc phản ánh của cử tri là phù hợp. Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu tham mưu ban hành chính sách đối với cai nghiện ma túy, trong

đó có chính sách cai nghiện ma túy tự nguyện theo đúng quy định của nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế và ngân sách đảm bảo của địa phương.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- LĐVP; CVNC;
- Lưu: VT, btkien.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Ma

*** Mai Anh Nhịn**

